

Đoàn cán bộ Viện Khoa học xã hội tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) thăm và làm việc tại Viện Xã hội học

Ngày 13 tháng 12 năm 2010, trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Khoa học xã hội tỉnh Hồ Nam, Đoàn cán bộ Viện KHXH tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc do Giáo sư Lưu Triệu Nhân - Viện trưởng Viện nghiên cứu Chính trị, Viện Khoa học xã hội tỉnh Hồ Nam dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với Viện Xã hội học thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Cùng đến thăm và làm việc tại Viện Xã hội học có Giáo sư Sủ Vĩnh Minh - Viện trưởng Viện nghiên cứu Phát triển kinh tế Đô thị; Giáo sư Phương Lập - Viện trưởng Viện Triết học, chuyên gia nghiên cứu tôn giáo, dân tộc và bà Hà Thuần - Trưởng ban Hợp tác Quốc tế Viện Khoa học xã hội tỉnh Hồ Nam. Đón tiếp và làm việc với đoàn công tác Viện Khoa học xã hội Hồ Nam về phía Viện Xã hội học Việt Nam có PGS. TSKH Bùi Quang Dũng, Viện trưởng Viện Xã hội học; ThS. Đoàn Kim Thắng, Trưởng phòng Quản lý Khoa học, Viện Xã hội học.

Tại buổi làm việc Giáo sư Lưu Triệu Nhân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính trị thuộc Viện KHXH tỉnh Hồ Nam và các thành viên trong đoàn đã trao đổi thân mật với phía Việt Nam những thành tựu trong nghiên cứu khoa học của Viện KHXH Hồ Nam, đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu về “Tam nông”. Theo các nhà khoa học Trung Quốc, Hồ Nam là tỉnh nông nghiệp lớn của Trung Quốc, vấn đề “Tam nông” là vấn đề nổi bật ở đây. Cũng tại buổi làm việc, giáo sư Lưu Triệu Nhân và các thành viên trong đoàn công tác cũng đánh giá cao những thành quả nghiên cứu của Viện

Xã hội học. Theo giáo sư Lưu Triệu Nhân, Trung Quốc và Việt Nam là hai nước có những nét tương đồng về phát triển nông thôn - nông nghiệp, đặc biệt là Khoán hộ. Do vậy, các nhà khoa học Viện KHXH tỉnh Hồ Nam qua chuyến thăm và làm việc này muốn được học hỏi những kinh nghiệm về nghiên cứu Xã hội học nông thôn của Việt Nam.

Trao đổi với các nhà khoa học Trung Quốc, PGS. TSKH Bùi Quang Dũng, đã bày tỏ sự vui mừng được đón tiếp các nhà khoa học Viện KHXH tỉnh Hồ Nam đến thăm và trao đổi với các nhà khoa học xã hội Việt Nam về những vấn đề mà cả hai bên đang cùng có mối quan tâm đó là vấn đề Nông dân, Nông nghiệp và Nông thôn. Năm 2009 khi Viện KHXH tỉnh Hồ Nam tổ chức Hội thảo Quốc tế về Tam nông đã được đón tiếp các nhà khoa học Việt Nam đến tham dự và trình bày báo cáo tham luận tại hội thảo. Giáo sư Lưu Triệu Nhân hy vọng sang năm 2011, khi tổ chức lần thứ hai Hội thảo về Tam Nông lại tiếp tục được đón tiếp các nhà khoa học Viện Xã hội học sang tham dự Hội thảo./.

Đoàn Kim Thắng

Khóa học về: “Phương pháp liên ngành trong khoa học xã hội: Phương pháp luận và các kỹ thuật ứng dụng”

Trong tháng 7/2010, Dự án “Nghiên cứu liên ngành về gia đình nông thôn Việt Nam trong chuyển đổi” - VS/RDE - 05, kết hợp với Văn phòng Chương trình hợp tác nghiên cứu Việt Nam - Thụy điển, đã tổ chức khóa học về “Phương pháp liên ngành trong khoa học xã hội: Phương pháp luận và các kỹ

thuật ứng dụng” tại Cửa Lò, Nghệ An. Khóa học này đã cung cấp cho các học viên một số kiến thức cơ bản về lý thuyết, phương pháp luận và phương pháp cơ bản về nghiên cứu kết hợp định tính và định lượng trong khoa học xã hội. Trên cơ sở nhu cầu và kế hoạch được duyệt của dự án năm 2010, Ban quản lý dự án VS/RDE - 05 đã tiếp tục tổ chức một khóa học về các kĩ thuật ứng dụng nghiên cứu liên ngành trong khoa học xã hội, nhằm cung cấp cho các học viên công cụ kĩ thuật để thực hiện các ý tưởng và phương pháp nghiên cứu trong khoa học xã hội. Cụ thể là:

1. Phương pháp, kỹ thuật thực hành xây dựng và phân tích một số mô hình hồi quy đa biến như OLS, logistic regression, Probit, v.v.

2. Phương pháp xây dựng biến số, các yêu cầu cần thiết khi xây dựng hồi quy đa biến, và những vấn đề liên quan.

Khóa học đã diễn ra trong ngày 7/12/2010 tại Viện Xã hội học - Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Tham dự khóa học này là các nghiên cứu viên trẻ thuộc ba Viện tham gia dự án (Viện Xã hội học, Viện Gia đình và Giới, Viện Dân tộc học) và các nghiên cứu viên, giảng viên thuộc các dự án của Chương trình hợp tác Việt Nam - Thụy Điển.

Giảng viên của khóa học là những chuyên gia về xã hội học, có kinh nghiệm về xử lý và phân tích số liệu định lượng:

1. PGS.TS. Nguyễn Hữu Minh, Viện trưởng, Viện Gia đình và Giới.

2. PGS.TS. Vũ Mạnh Lợi, Phó Tổng biên tập Tạp chí Xã hội học, Trưởng phòng Xã hội học Gia đình.

3. TS. Nguyễn Đức Vinh, Trưởng phòng Xã hội học Dân số.

Phát biểu tại khóa học, GS.TS Trịnh Duy Luân - Giám đốc Dự án đã giới thiệu qua về toàn bộ dự án và cho biết nội dung khóa học được xây dựng trên cơ sở nhu cầu của các nghiên cứu viên trẻ. Theo dõi các câu hỏi và nguyện vọng của học viên sau một ngày học tập, GS. TS Trịnh Duy Luân đã đánh giá cao về tinh thần nghiêm túc học tập và thảo luận sôi nổi của các học viên, bên cạnh đó GS cũng nhận xét về trình độ các nghiên cứu viên trẻ còn yếu về toán xác suất thống kê nên việc tiếp thu bài giảng còn hạn chế. GS, Giám đốc Dự án đặc biệt lưu ý các học viên cần phải nỗ lực tự mình tìm hiểu thêm ngoài những kiến thức được nghe trên lớp. Về nguyện vọng được tổ chức thêm các lớp học tương tự, GS ghi nhận và hi vọng sẽ có những cơ hội tiếp theo và mong các nghiên cứu viên trẻ luôn nỗ lực học tập, nghiên cứu để có thể kế thừa và phát triển sự nghiệp nghiên cứu khoa học của các chuyên ngành mà học viên đang theo đuổi.

Tuấn Minh

Triển khai hoạt động tư vấn dự án "Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long - WB6"

Dự án WB6 do Ban quản lý Trung ương các dự án thủy lợi (CPO) thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư, đang bước vào giai đoạn chuẩn bị thực hiện, triển khai tại 7 tỉnh, thành phố vùng Tây sông Hậu, bao gồm các tỉnh: Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Hậu Giang, An Giang và TP. Cần Thơ. Mục tiêu của dự án nhằm bảo vệ và cải thiện việc sử dụng nguồn nước ở Đồng bằng sông Cửu Long để duy trì các lợi ích

từ sản xuất nông nghiệp, kiểm soát mặn, cải thiện mức sống và tăng cường các giải pháp để thích ứng với biến đổi khí hậu.

Viện Xã hội học là cơ quan tư vấn cho Dự án này với các nhiệm vụ cụ thể như sau: (1) thực hiện một cuộc điều tra khảo sát KTXH với một cơ sở dữ liệu ban đầu phù hợp để xác định tất cả những người sẽ bị tác động bởi 7 tiểu dự án được đề xuất và đánh giá các tác động kinh tế xã hội của dự án đến họ; (2) chuẩn bị một báo cáo đánh giá kinh tế xã hội (SA), một Khung chính sách tái định cư (RPF), và một Khung phát triển dân tộc thiểu số (EMDF) phù hợp với chính sách an toàn xã hội của Ngân hàng Thế giới và chính sách của Chính phủ Việt Nam về bồi thường, tái định cư và dân tộc thiểu số.

Cán bộ nghiên cứu của Viện đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ nói trên từ tháng 11/2010 và dự kiến sẽ kết thúc công việc vào cuối tháng 2/2011.

L.H

Đoàn cán bộ Viện Triết học & Xã hội học, thuộc Học viện Khoa học Chính trị Ba Lan thăm và làm việc tại Viện Xã hội học

Ngày 13 tháng 12 năm 2010, trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Khoa học Xã hội Việt Nam và Học viện Khoa học Chính trị Ba Lan, Đoàn cán bộ khoa học Ba Lan do Giáo sư Henryk Domanski - Viện trưởng Viện Triết học và xã hội học, Học viện Khoa học Chính trị Ba Lan dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với Viện Xã hội học thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Trong thành phần của đoàn còn có Giáo sư Antonina

Ostrowaska - Phó Viện trưởng Viện Triết học và Xã hội học; Phó Giáo sư Piotr Glinski - Chủ tịch Hội Xã hội học Ba Lan; Tiến sỹ Artur Koscianski, chuyên gia nghiên cứu lĩnh vực Xã hội Dân sự. Tiếp và làm việc với Đoàn về phía Viện Xã hội học, có PGS. TSKH Bùi Quang Dũng, Viện trưởng; PGS.TS Phạm Văn Bích, Trưởng phòng Lý luận Cơ bản; TS. Đỗ Thiên Kính, Trưởng phòng Xã hội học Nông thôn; TS. Trịnh Hòa Bình, Trưởng phòng Xã hội học Sức khỏe; ThS. Đoàn Kim Thắng, Trưởng phòng Quản lý Khoa học.

Thay mặt các nhà khoa học Ba Lan, giáo sư Henryk Domanski đã giới thiệu với các nhà khoa học Việt Nam những vấn đề nghiên cứu và những thành tựu nghiên cứu của Học viện Khoa học Chính trị Ba Lan. Các vấn đề mà các nhà khoa học Ba Lan và Việt Nam trao đổi xoay quanh các chủ đề nghiên cứu, đồng thời là thế mạnh của Học viện Khoa học Chính trị Ba Lan là Văn hóa lối sống; Phân tầng xã hội và Dân chủ cơ sở. Bên cạnh lĩnh vực nghiên cứu khoa học cơ bản, Học viện Khoa học Chính trị Ba Lan còn là cơ sở đào tạo trình độ thạc sỹ và tiến sỹ cho các học viên, nghiên cứu sinh trong và ngoài nước, do đó vấn đề đào tạo cũng là chủ đề được thảo luận sôi nổi giữa các nhà khoa học Việt Nam và Ba Lan.

Các nhà khoa học Ba Lan cũng bày tỏ nguyện vọng về các cơ hội hợp tác với Viện Xã hội học trong các lĩnh vực nghiên cứu, xuất bản và tổ chức Hội thảo Quốc tế.

Tại buổi làm việc, thay mặt Viện Xã hội học PGS. TSKH Bùi Quang Dũng đã bày tỏ sự vui mừng được đón tiếp các nhà khoa học Ba Lan đã đến thăm và

tìm các cơ hội hợp tác với các nhà khoa học xã hội Việt Nam về những vấn đề mà cả hai bên cùng có mối quan tâm.

Đoàn Kim Thăng

Viện Xã hội học tổ chức nghiệm thu các đề tài thuộc chương trình NCKH cấp Bộ 2009 - 2010

Trong khuôn khổ Chương trình NCKH cấp Bộ năm 2009 - 2010 **“Mô hình tổng quát về phát triển xã hội và quản lý sự phát triển xã hội ở nước ta hiện nay”** do Viện Khoa học Xã hội Việt Nam giao, từ ngày 08/11/2010 đến 07/12/2010 Viện Xã hội học tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở các đề tài thuộc chương trình bao gồm:

1. Đề tài: *“Một số vấn đề cơ bản về biến đổi cơ cấu xã hội ở Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020”* do TS. Đỗ Thiên Kính làm Chủ nhiệm. Đề tài đã nghiệm thu ngày 26/11/2010.

2. Đề tài: *“Tư tưởng cơ bản của Hồ Chí Minh về mô hình phát triển và quản lý xã hội Việt Nam”* do PGS. TSKH Bùi Quang Dũng làm Chủ nhiệm. Đề tài đã nghiệm thu ngày 26/11/2010.

3. Đề tài: *“Một số vấn đề cơ bản về thể chế, thiết chế xã hội và phát triển xã hội ở Việt Nam”* do TS. Nguyễn Đức Vinh làm Chủ nhiệm. Đề tài đã nghiệm thu ngày 22/11/2010.

4. Đề tài: *“Cơ sở lý luận và kinh nghiệm thế giới về mô hình phát triển xã*

hội và quản lý xã hội” do PGS. TS Vũ Mạnh Lợi làm Chủ nhiệm. Đề tài đã nghiệm thu ngày 22/11/2010.

5. Đề tài: *“Một số vấn đề cơ bản về mô hình phát triển và quản lý xã hội ở Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”* do GS. TS Trịnh Duy Luân làm Chủ nhiệm. Đề tài đã được nghiệm thu ngày 15/12/2010.

Tham gia Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở là các nhà khoa học có nhiều kinh nghiệm về các lĩnh vực khác nhau của Viện Xã hội học. Theo đánh giá của Hội đồng nghiệm thu đây là hệ các đề tài khó, có tính lý luận cao. Mặc dù vậy, các đề tài được nghiệm thu đều đã bảo đảm tiến độ thực hiện, đồng thời hoàn thành tốt các mục tiêu, nội dung nghiên cứu đã đề ra. Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở cũng đã đóng góp nhiều ý kiến có giá trị và thiết thực cho từng đề tài để các Chủ nhiệm đề tài hoàn thiện lần cuối báo cáo trình lên Viện Khoa học xã hội chuẩn bị cho nghiệm thu cấp Bộ vào tháng 01/2011.

Đoàn Kim Thăng